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สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ ระดม 
นักวิชาการจัดเสวนาเรื่อง Open Your World to 
New : Neutron Monitor at the South Pole 
and NASA Exoplanet Archive เปิดหน้าต่าง
สู่ระบบสุริยะใหม่ TRAPPIST-๑ ร่วมหาค�าตอบ 
สิง่มชีวีตินอกโลกมีจรงิหรอืไม่ สร้างความรู ้ความ
เข้าใจด้านฟิสิกส์ดาราศาสตร์อย่างถูกต้อง 

ดร.วราภรณ์ นันทิยกุล อาจารย์ประจ�าสาขา
วิชาฟิสิกส์ กล่าวว่า การเสวนาคร้ังน้ี เป็นการ
เสวนาเชิงวิชาการกึ่งอบรมเชิงปฏิบัติการ โดยจะ
เป็นการเสวนาให้ความรูเ้กีย่วกบัการค้นพบระบบ
สรุยิะใหม่แทรพพสิต์-วัน (TRAPPIST-1) ทีม่ดีาว
เคราะห์คล้ายโลก  รวมถงึการค้นพบมหาสมทุรใน
ดวงจนัทร์ ดาวบรวิารของดาวพฤหสัและดาวเสาร์ 
ขององค์การบริหารการบินและอวกาศแห่งชาติ 

ฟิสิกส์ ไขก๊อกระบบสุริยะใหม่

มหาวทิยาลยัราชภฏัจนัทรเกษม เปิดรัว้ต้อนรบั
สมาพันธ์นิสิต นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ กลุ่ม
ภาคกลางและรัตนโกสินทร์ เข้าร่วมการประชุม
สมาพันธ์นิสิต นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ กลุ่ม
ภาคกลางและรัตนโกสินทร์ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ เพื่อให้
นักศึกษาทุกคน พัฒนาตนเองในทุกมิติ และเป็น
หนึง่ในบคุลากรส�าคญั ทีจ่ะพฒันาประเทศในทกุ ๆ 
ด้าน เพื่อก้าวไปสู่ Thailand ๔.๐

นางสาวพรทิพย์ ไกรถาวร ผู้อ�านวยการกอง
พัฒนานักศึกษา กล่าวว่า กองพัฒนานักศึกษา ได้
น�านักศึกษา ประกอบด้วยนายกองค์การนักศึกษา 
ประธานสภานกัศกึษา และคณะกรรมการองค์การ
นกัศึกษา เข้าร่วมการประชมุสมาพนัธ์นสิติ นกัศกึษา
มหาวิทยาลยัราชภฏั กลุม่ภาคกลางและรตันโกสนิทร์ 
ครัง้ที ่๑/๒๕๖๐ เพือ่เตรยีมความพร้อมในการบริหาร
งานกิจกรรมของสมาพันธ์ภาคกลาง ทัง้ ๑๔ ราชภัฏ 
พร้อมทัง้หารือทศิทางในการท�ากิจกรรมอ่ืน ๆ  ท่ีเป็น
ประโยชน์ต่อสงัคม และยงัได้ร่วมท�าบนัทกึข้อตกลง
ความร่วมมือกันระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่ม
ภาคกลางและรตันโกสนิทร์

“วัตถุประสงค์ของการประชุมคร้ังนี้เป็นการ
เตรียมความพร้อมของสมาพันธ์นิสิต นักศึกษา
มหาวิ ทยาลั ย ราช ภัฏ  ก ลุ ่ มภาคกลางและ
รัตนโกสินทร์ และหาแนวทางในการท�ากิจกรรม
ร่วมกนัของทัง้ ๑๔ ราชภฏัเพือ่สร้างเครอืข่ายความ
ร่วมมือระหว่างกัน” นางสาวพรทิพย์ กล่าว

หรือ นาซา (NASA) ซึ่งการค้นพบครั้งนี้ นับเป็น
คร้ังแรกที่มีการค้นพบดาวเคราะห์นอกระบบ
สุริยะจักรวาลจ�านวนมากที่มีโซนที่เอื้ออ�านวย
ต่อสิ่งมีชีวิต ซึ่งอาจเป็นกุญแจส�าคัญในการ 
ไขปริศนาถึงสิ่งมีชีวิตนอกโลกที่หลายคนต่างให้
ความสนใจ

“การเสวนาครั้งนี้ มุ่งเน้นให้ความรู้ที่ถูกต้อง
ตามหลักวิทยาศาสตร์ ส่งเสริมความเข้าใจด้าน
ดาราศาสตร์ ฟิสกิส์ดาราศาสตร์ และด้านเอกภพ
วิทยา โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิทั้งภายในและ
ภายนอกมหาวทิยาลยั ทีม่าร่วมเสวนาแลกเปลีย่น
ความรู้เกี่ยวกับการค้นพบครั้งนี้ของนาซา การ
ให้ความรู้เกี่ยวกับหลุมด�าและดวงอาทิตย์ และ
ร่วมหาค�าตอบถึงสิ่งมีชีวิตนอกโลกไปพร้อมกัน”  
ดร.วราภรณ์ กล่าว

ร่วมหาค�าตอบสิ่งมีชีวิตนอกโลก

นางสาวพรทิพย์ กล่าวต่อว่า การประชุม
คร้ังน้ีได้รับเกียรติจากท่านรองนายกรัฐมนตรี 
พลอากาศเอกประจิน จั่นตอง เป็นประธาน
การประชุมคร้ังนี้และท่านยังได้กล่าวแสดง
ความยินดแีละชืน่ชมต่อผูน้�านักศกึษาทกุท่านจาก
มหาวิทยาลัยราชภัฏทั้ง ๑๔ ราชภัฏที่ร่วมกันเป็น
เครอืข่ายพฒันากจิกรรมของมหาวทิยาลัย รวมถงึ
กิจกรรมอาสาที่จะจัดขึ้น ซึ่งผู้น�านักศึกษาแต่ละ
ท่านล้วนแล้วมีวุฒิภาวะและความรับผิดชอบ
เป็นพ้ืนฐานในการท�าหน้าที่ของตนเองอยู่แล้ว 
อีกท้ังยังกล่าวถึงการพัฒนาประเทศไทยในยุค
ไทยแลนด์ ๔.๐ พร้อมทั้งฝากถึงผู้น�านักศึกษาให้
ร่วมกันช่วยเหลอืและพฒันาประเทศชาต ิภายใต้
ความยดึมัน่ถือมัน่ในความด ีไม่เห็นแก่ตวั เหน็แก่
ประโยชน์ประเทศชาติ

“หลังจากการบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
ร่วมกันแล้วจะมีโครงการ ๑๔ ราชภัฏอาสา โดย
มหาวทิยาลยัราชภฏัจนัทรเกษมจะเป็นแม่งานใน
การน�าร่องโครงการ นอกจากนั้นอาจมีกิจกรรม
อืน่ ๆ  ทีจ่ะได้ท�างานร่วมกนั อาทเิช่น กฬีาราชภฏั 
ทั้ง ๑๔ แห่ง เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือ

ดร.วราภรณ์ กล่าวต่อว่า นอกจากนี ้ยงัมกีาร 
Workshop การนับจุดมืด (Sunspots)  
บนดวงอาทิตย์ และมีการตั้งกล้องโทรทรรศน์ 
(telescope) ให้การสาธิตตลอดการบรรยาย 
พร ้อมกันน้ี ยังมีแขกรับเชิญจากประเทศ
สหรฐัอเมรกิามาร่วมบรรยายเกีย่วกบัรงัสคีอสมกิ
ที่มีผลกระทบต่อโลกและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
โดยมกีารจ�าลองบรรยากาศการประชมุวชิาการ
นานาชาติ International Conference ซ่ึงจะเป็น 
การเปิดโลกทศัน์ใหม่ทาง Antarctic Research 

ดังนั้น ในการเสวนาครั้งนี้ นอกจากผู้เข้า
ร่วมจะได้รบัความรูด้้านฟิสิกส์ดาราศาสตร์แล้ว 
ยังได้รับประสบการณ์การน�าเสนอผลงานวิจัย
ในระดับสากล ได้ตระหนักถึงความส�าคัญของ
งานวิจัยอีกด้วย 

“เรื่องของฟิสิกส์วิทยาศาสตร์ คนทั่วไป
อาจมองเป็นเร่ืองไกลตัว แต่ความจริงฟิสิกส์
วิทยาศาสตร์อยู ่ใกล้ตัวกว่าที่เราคิด เพราะ
เมื่อนักวิทยาศาสตร์มีการค้นพบเรื่องใดเรื่อง
หนึ่งออกมา บางครั้งก็จะมีการส่งต่อข้อมูล
ผ่านโลกโซเชียลโดยไม่มีการตรวจสอบความ
ถูกต้อง หรือมีความเข้าใจในเรื่องนั้นดีพอ เช่น 
ข่าวรังสีคอสมิกที่ผ่านใกล้โลก มีการเตือนให้
ประชาชนปิดมือถือและวางให้ห่างตัว เป็นต้น 
ซึ่งความเข้าใจที่ผิดเหล่านี้ อาจท�าให้คนบาง
กลุ ่มตื่นตระหนกและเกิดความเสียหายได้” 
ดร.วราภรณ์ กล่าว

ระหว่างกันในการช่วยเหลือกันในด้านอื่น ๆ อีก
ด้วย” นางสาวพรทิพย์ กล่าว

ด ้ านของนางสาว จิภ าพร  ฟ ั ก เ ชื อ ก 
นักศึกษาช้ันปีที่ ๓ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะ
วิทยาศาสตร์ ในฐานะนายกองค์การนักศึกษา 
กล่าวว่า หลังจากการประชุมเสร็จสิ้น ท่านรอง
นายกฯ ยังได้กล่าวฝากถึงกลุ่มเยาวชนนักศึกษา
ด้วยว่า นับเป็นการท�ากิจกรรมเพื่อสังคมของ
กลุ่มเยาวชนคนรุ่นใหม่ขอฝากให้ผู้น�านักศึกษา
ต้องวางตวัให้เป็นแบบอย่างทีดี่ เพ่ือเป็นตัวอย่าง
ให้กับคนรุ่นหลัง การให้ความร่วมมือด้านการจัด
กจิกรรมภายในมหาวทิยาลยัราชภฏัและกจิกรรม
อาสาทัง้ในส่วนของชมรมและมหาวิทยาลัย รวม
ไปถึงการขับเคลื่อนกิจกรรมอาสาต่าง ๆ เพื่อ
สังคมและประเทศชาติ

มจษ. เดินหน้าพัฒนานักศึกษา 
เตรยีมความพร้อมเข้าสู ่ไทยแลนด์ ๔.๐
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“เกมส์”... ให้ประโยชน์หรือโทษ ?
 ถ้าพูดถึงเรื่องของเกมส์แล้วล่ะก็ มักจะเป็นในเรื่องของความ รุนแรงทั้งสิ้น และมักจะไม่ค่อยถูกน�าเสนอในแง่ดีซักเท่าไร แต่ในอีกแง่มุม
กลุ่มคนบางกลุ่มสามารถน�าเกมส์มาใช้ประโยชน์ต่าง ๆ ทั้งจากการสร้างรายได้ สร้างช่ือเสียงให้กับตัวเอง รวมไปถึงการสร้างชื่อเสียงให้แก่
ประเทศ เรามาลองฟังเสียงจากหนุ่มสาวชาวจันทรเกษม ว่าพวกเค้าจะมีความคิดเห็นว่าอย่างไรกันครับ

นายกรรพิพัฒน์ โชติอัศวกรอุดม (ออมสิน) 
นักศึกษาชั้นปีที่ ๑ สาขาวิชาการแพทย์แผนจีน วิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก 
 ส่วนตวัผมเป็นคนทีเ่ล่นเกมส์อยูแ่ล้วครบั ผมคดิว่าการเล่นเกมส์มีทัง้ประโยชน์และโทษไปพร้อม ๆ  กนั แต่ถ้าเรา
เล่นอย่างถูกวิธี และถูกกฎหมาย เพียงแค่นี้ก็จะท�าให้เราเล่นเกมส์ได้อย่างมีความสุข เพราะปัจจุบันการเล่นเกมส์ได้
ยกระดับข้ึนมาถึงขั้นการแข่งขันระดับประเทศ และระดับโลก มีเงินรางวัลกลับมามากมายครับ เช่น เจ้าของธุรกิจ 
ท่ีสามารถหารายได้จากการเล่นเกมส์มากถึงหลักแสนบาท ต่อเดือน จนประสบความส�าเร็จต่อมาอีกมากมาย  
เพราะได้เรียนรู้ทักษะจากการเล่นเกมส์ครับ

สัปดาห์นี้ Book in my mind อยู่กับ
หนุ่มน้อยมากความสามารถที่ผ่านเวทีการ
ประกวด Boy& Girl Thailand 2017 และ 
Thailand model 2017 กบั “โชน” นายรวสิตุ  
นิลสังข ์ นักศึกษาชั้นป ีที่  ๔ สาขาวิชา
คณติศาสตร์ คณะวทิยาศาสตร์ จะมาเล่าถงึ
ประเภทหนังสือที่ชื่นชอบ และพูดถึงหนังสือ
เล่มโปรดรวมทั้งเทคนิคดี ๆ ในการอ่านนั้น
เป็นอย่างไร มาฟังน้องโชนเล่ากันเลย

“หนงัสอืเล่มโปรดเล่มนีม้ชีือ่ว่า “หนงัสอื
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” เแต ่งโดย  

ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.จริศกัดิ ์สุรงัคพิพรรธน์  
เป็นหนังสือที่ เกี่ยวกับแนวคิดของความ
สัมพันธ์ระหว่างปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
กับการพัฒนาที่ยั่งยืน” น้องโชน เล่าให้ฟัง
ถึงเหตุผลที่เลือกหนังสือเล่มนี้เป็นเล่มโปรด

“ภายในหนังสือเล่มนี้เป็นการน�าเนื้อหา
ที่ส�าคัญเกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน เริ่มตั้งแต่ท�าความ
รู ้จักกับพัฒนาการในการพัฒนาประเทศ
ของโลก หลากหลายค�าตอบของการพัฒนา
ที่ยั่งยืน พร้อมท�าความรู้จักกับการพัฒนา
ที่ยั่งยืนในบริบทไทย ถ่ายทอดในรูปแบบท่ี
เข้าใจง่าย ส�าหรับผู้ทีส่นใจปรัชญาเศรษฐกจิ
พอเพยีง” น้องโชน เล่าให้ฟังถึงเนือ้หาภายใน
หนังสือเล่มนี้  

“การอ่านหนงัสอืไม่เคยส่งผลเสยีต่อใคร 
มีแต่จะส่งผลดีแก่ผู้อ่าน โดยเฉพาะหนังสือ
เล่มโปรดเล่มนี้มีเนื้อหาที่ดีมาก ๆ และเป็น
ประโยชน์ต่อตัวผมและผู้อ่านท่านอ่ืน ซึ่ง
ท�าให้ตัวผมได้รับรู ้และเข้าใจมากข้ึนว่า 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล
อดุลยเดช พระองค์ทรงผูกพันอย่างลึกซึ้งกับ
ประชาชนชาวไทย 

ทรงเข้าถึงความคิดของคนไทย ล่วงรู้ถึง
ความต้องการของประชาชน และพระองค์
ทรงน�าพระราชทานปรัชญาเศรษฐกิจ 
พอเพียงให้คนไทยได้น�าไปปฏิบัติตั้งแต่
อดีต จนถงึปัจจบุนั และท�าให้ผมได้รูจ้กักบัค�า
ว่า ๓ ห่วง ๒ เงื่อนไข ๔ มิติ คือหลักปรัชญา

เศรษฐกจิพอเพยีงทีแ่ท้จริง” น้องโชน เล่าถงึ
ประโยชน์จากการอ่านหนังสือเล่มนี้ 

“ส�าหรับเทคนิคการอ่านหนังสือของผม 
คือผมได้น้อมน�าพระบรมราโชวาทตอนหนึ่ง 
ความว่า “หนังสือเสมอืนคลงัทีร่วบรวมความรู้ 
ความคิดไว้หลายเรื่อง และหลายด้าน” ที่จะ
คอยเตือนและย�้าผมเสมอ การอ่านหนังสือ 
คือบ่อเกิดแห่งความรู้ 

ความรู ้ คือบ ่อเกิดแห่งจินตนาการ 
จนิตนาการ คอืบ่อเกดิแห่งวสัิยทศัน์ วสัิยทศัน์ 
คอืบ่อเกิดแห่งอดุมคต ิอุดมคต ิคอืบ่อเกดิแห่ง
ความสงบสุขของประเทศ นีก่ค็อืเทคนคิการ
อ่านหนงัสอืของผม สามารถน�าไปเทคนิคการ
อ่านของผมไปใช้ได้นะครับ” น้องโชน เล่า 
ทิ้งท้ายถึงเทคนิคการอ่านหนังสือ

การอ่านหนังสือ คือบ่อเกิด
แห่งความรู้ ซึ่งความรู้ คือบ่อ
เกิดแห่งจินตนาการ จินตนาการ 
คือบ่อเกิดแห่งวิสัยทัศน์ วิสัย
ทัศน์ คือบ่อเกิดแห่งอุดมคติ 
อุดมคติ คือบ่อเกิดแห่งความ
สงบสุขของประเทศ

นางสาวชุดารัตน์ พารา (อ้อ)
นักศึกษาชั้นปีที่ ๔ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ 
 เกมส์ออนไลน์ในปัจจุบันนั้นไม่ได้เล่นเพียงแค่ความสนุกสนาน หรือคลายเครียดเพียง
อย่างเดียวแต่ยังช่วยพัฒนาด้านความคิด ด้านอารมณ์ และด้านอ่ืน ๆ อีกมากมาย รวมทั้ง
ยังสามารถหารายได้และรับโอกาสเข้าร่วมการแข่งขัน เพื่อพัฒนาคุณภาพของชีวิตให้ดีขึ้น
ได้อีกด้วย แต่ตรงกันข้ามถ้าเราเล่นโดยขาดวิจารณญาณ หรือหมกมุ่นจนเกินไป 
ก็อาจก่อให้เกิดโทษที่ตามมาอีกมากมายได้เช่นกันค่ะ
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๓

ดร.วรนารถ ดวงอุดม  
ผู้อ�านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

นักวิจยัของมหาวิทยาลัยเรา ได้เข้าร่วมและแสดงศักยภาพทางด้านการวิจัยในทุกกิจกรรม เช่น การเข้าร่วมโครงการประชมุวชิาการระดบัชาติ
และนานาชาติ“ราชภัฏวิจัย ครั้งท่ี ๔” วันที่ ๒๒-๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ จัดที่มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ โดยในภาคนิทรรศการ ในครั้งน้ี 
วิทยาลยัการแพทย์ทางเลอืกได้ให้ความร่วมมือในการจัดนทิรรศการบริการวชิาการในTheme “คลงัปัญญาในการบริการวชิาการสูค่วามเข้ม
แขง็และยั่งยืนของชุมชน” ซึ่งได้รับความสนใจและความพึงพอใจจากผู้เข้าร่วมกิจกรรมอย่างมาก เป็นช่องทางส�าคัญในการประชาสัมพันธ์
วิทยาลัยการแพทย์ทางเลือกของมหาวิทยาลัย ให้แก่มหาวิทยาลัยราชภัฏอื่น ๆ  อีก ๓๘ แห่ง และต่อสาธารณชนอีกทางหนึ่งด้วย

ส�าหรบัปี ๒๕๖๐ นี ้สถาบนัวจัิยและพัฒนา มหาวทิยาลยัราชภฏัจนัทรเกษมได้ร่วมเป็นเจ้าภาพจดัประชมุวิชาการร่วมกบัหน่วยงานต่าง ๆ  
๖ หน่วยงาน (มหาวทิยาลยัราชภฏัสวนสนุนัทาเป็นเจ้าภาพหลกั คณะกรรมการวจิยัแห่งชาต ิคณะกรรมการอุดมศกึษาแห่งชาต ิคณะศกึษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมป์ และมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม) จัดการประชุมวิชาการสวนสุนันทาวิชาการระดับชาติครั้งที่ ๖ 
ภายใต้หวัข้อ “การวจิยัเพือ่พฒันาอย่างยัง่ยนื” จงึขอเรยีนเชญิคณาจารย์ นกัวจิยั บคุลากร และนกัศกึษาทีส่นใจ เข้าร่วมงานประชมุวชิาการ
ดังกล่าว ในวันที่ ๒๒-๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๐ ณ โรงแรม เดอะรอยัล ริเวอร์ เชิงสะพานกรุงธน กรุงเทพมหานคร 

ช่วงนี้เป็นช่วงของการจัดท�าแผนกลยุทธ์ระยะ ๕ ปี (๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ของมหาวิทยาลัย สถาบันวิจัยและพัฒนา ขอความร่วมมือและ 
ขอขอบคุณทุกคณะ และทุกหน่วยงานอย่างยิ่ง ที่ร่วมเสนอแนะความคิดเห็นที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยและงานบริการวิชาการ เพื่อพัฒนางาน
ให้มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์ต่อชุมชนท้องถิ่นและสังคมมากยิ่งขึ้น

สวัสดีท่านผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาทุกท่าน

ในช่วงนี้งานของสถาบันวิจัยและพัฒนา (สวพ.) มุ ่งเน้นการพัฒนาโจทย์วิจัยและ 
มุง่พฒันานกัวจิยัเพือ่พฒันาชมุชน ท้องถิน่ในหลายประเดน็ เพ่ือให้สอดคล้องกับพันธกิจของ
มหาวิทยาลัย ยุทธศาสตร์และประเด็น Reprofifiling ของมหาวิทยาลัย โดยร่วมมือกับ สกว. 
และมหาวิทยาลัยราชภัฏท่ัวประเทศ งานวิจัยที่เกี่ยวกับนวัตกรรมเชิงพื้นที่จังหวัดชัยนาท  
ผลักดันประเด็นเรื่องข้าวเป็นชุดโครงการ ซึ่งเป็นการบูรณาการร่วมนักวิจัย จาก ๓ คณะ  
ทัง้คณะเกษตรและชวีภาพ วทิยาศาสตร์ และวทิยาการจดัการ มกีารพฒันาโจทย์วิจยัโดยภาคี
จากทุกภาคส่วนในพื้นที่มีส่วนร่วมอย่างกว้างขวาง คาดหวังร่วมกันว่างานวิจัยชุดโครงการ
เชิงพื้นที่นี้ จะมีส่วนในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน และสร้างนวัตกรรม
ร่วมกับเกษตรกรในจังหวัดชัยนาทแบบครบวงจร ตั้งแต่กระบวนการการผลิต การแปรรูป  
การสร้างมลูค่าเพิม่ การพฒันาการตลาด การสงัเคราะห์และถ่ายทอดองค์ความรู ้และอืน่ ๆ   

ส�าหรบัประเดน็งานวจิยัเชงิพืน้ทีใ่นเขตกรงุเทพมหานคร มหาวิทยาลยัได้ร่วมกับเครือข่าย
พัฒนาโจทย์วิจัยที่เกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู ้สูงอายุในพื้นที่ริมคลองลาดพร้าว 
คลองเปรมประชากร คลองบางกอกน้อย และริมแม่น�้าท่าจีน จังหวัดนครปฐม โดยร่วมกับ  
๖ มหาวิทยาลัยราชภัฏในกลุ่มภาคกลาง – รัตนโกสินทร์ ด�าเนินการพัฒนาโจทย์วิจัย 
ดงักล่าว ซึง่เมือ่ด�าเนินการเสรจ็สิน้จะเกดิประโยชน์อย่างยิง่ต่อการพฒันาคณุภาพชวิีตผูส้งูอายุ 
ได้นวัตกรรมและองค์ความรู้ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และนโยบายชาติ

งานด้านการพัฒนาเครือข่ายการวิจัยของมหาวิทยาลัยของเรา มีความเข็มแข็งขึ้น 
ในหลายด้าน จ�านวนเครือข่ายก็เพ่ิมขึ้น และในการเข้าร่วมการประชุมทางวิชาการต่าง ๆ  
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จารุวรรณ

เพื่อเป็นการช่วยลดภาวะโลกร้อนจากการใช้กระดาษ “จันทร์กระจ่างฟ้า” ขอความร่วมมือใช้การติดต่อสื่อสารผ่านทาง jankajangfa@gmail.comเพื่อเป็นการช่วยลดภาวะโลกร้อนจากการใช้กระดาษ “จันทร์กระจ่างฟ้า” ขอความร่วมมือใช้การติดต่อสื่อสารผ่านทาง jankajangfa@gmail.comเพื่อเป็นการช่วยลดภาวะโลกร้อนจากการใช้กระดาษ “จันทร์กระจ่างฟ้า” ขอความร่วมมือใช้การติดต่อสื่อสารผ่านทาง jankajangfa@gmail.com

เจ้าของ : งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เลขท่ี ๓๙/๑ ถนนรัชดาภิเษก แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กทม. ๑๐๙๐๐ บรรณาธิการ วีระชัย ตระหง่านกิจ  
กองบรรณาธิการ : กานต์ ทรัพย์เสริมสุข, อ้อมฤทัย แสงแดง, จารุวรรณ จันทมาลา, ภัทราพร นิกรติณชาติ, พุฒิวงศ์ มันดินแดง, ดนิตา แสงสาคร, ธนพล เฉลียวจิตวณิช

๔

แน่นอนว่า...ความเชื่อมั่น ต้องสร้างขึ้นเอง  
ความเสียสละ ต้องสร้างข้ึนเอง ไม่สามารถได้จาก
การจดเลคเชอร์ในห้องเรียน ดังนั้นความเพียร
พยายามฝึกปฏิบัติ จึงสามารถท�าให้ประสบความ
ส�าเร็จใช้ได้กับทุก ๆ  เรื่อง

 มองไปข้างหน้า คือ “ความหวัง” มองไป
ข้างหลัง คือ “ความภูมิใจ” นั่นคือ โครงการ
จิตอาสาบ้านราชาวดี ที่น้อง ๆ นักศึกษา
ชั้นปีที่ ๒ และ ๓ สาขาวิชาพลศึกษา คณะ
ศึกษาศาสตร์ได้ลงมือท�า ซ่ึงทีมงานจันทร์
กระจ่างฟ้าขอเป็นส่ือกลางในการเผยแพร่
ความตัง้ใจทีน้่อง ๆ  ทีร่่วมกนั คืนความสขุ รอยย้ิม  
เสียงหัวเราะ พร้อมพัฒนาทักษะวิชาชีพครู
ของตนเองไปพร้อม ๆ กัน ณ บ้านราชาวดี 
อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี เมื่อเร็ว ๆ  นี้

ผูช่้วยศาสตราจารย์ณชิากร วงศ์สวรรค์พร 
อาจารย์ประจ�าสาขาวิชาพลศึกษา คณะ
ศึกษาศาสตร์ เปิดเผยถงึทีม่าทีไ่ปของโครงการนี้
ว่า “โครงการจิตอาสาบ้านราชวดี เป็นส่วน
หนึง่ของรายวชิาการจัดนนัทนาการศกึษาและ
ชุมชน ของนักศึกษาช้ันปีท่ี ๓ และรายวิชา

ว่าที่... “ครูพละ” บุกบ้านราชาวดี

การจัดกิจกรรมนันทนาการ ของนักศึกษาชั้น
ปีที่ ๒ กว่า ๑๐๐ คน โดยแบ่งเป็น ๒ โครงการ 
นอกจากโครงการนีแ้ล้ว ยงัมโีครงการจติอาสา
ที่ค่ายสวนผึ้ง ซึ่งจัดรูปแบบเดียวกัน นอกจาก
เพื่อเป็นไปตามข้อก�าหนดกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ(TQF) ยังมุ่ง
ฝึกให้นักศึกษาเป็นผู้มีจิตสาธารณะต่อผู้อื่น
และสังคม ร่วมทั้งยังฝึกทักษะการเป็นผู้น�า
กิจกรรมนันทนาการของนักศึกษาก่อนที่จะ 
ก้าวไปสู่การเป็นครูในอนาคต”

“ข้ึนช่ือว่า... “ครู” ต้องเป็นต้นแบบที่ดี
ให้แก่ลูกศิษย์ในโรงเรียน และแบบอย่างให้
เยาวชนในสังคม ย่ิงถ้าได้เป็นครูโรงเรียนต่าง
จงัหวดัด้วยแล้ว ครูจะเป็นบคุคลทีค่นในชมุชน 
ต่างให้ความเคารพนบัถอื และให้ความเช่ือมัน่ 

แน่นอนว่า... ความเชือ่มัน่ ต้องสร้างขึน้เอง 
ความเสียสละ ต้องสร้างขึ้นเอง ไม่สามารถได้
จากการจดเลคเชอร์ในห้องเรียน ดังนั้นความ
เพียรพยายามฝึกปฏิบัติ จึงสามารถท�าให้

ประสบความส�าเร็จใช้ได้กับทุก ๆ  เรื่อง 
นกัศกึษาครทูกุคนจงึควรทีจ่ะเรยีนรู ้สร้าง

ต้นแบบครูที่ดีให้ตนเองตั้งแต่วันนี้ จนสั่งสม 
ไปถึงวันที่ก้าวสู่วิชาชีพของตนเอง

กิจกรรมครั้งนี้ เรามุ่งหวังให้นักศึกษาที่
จะก้าวสูก่ารเป็นครใูนอนาคตได้เรยีนรูก้ารปฏบิตัจิรงิ 
เหมือนเป็นเวทีให้ได้ฝึกฝีมือ ความรู้ที่ตนมี  
ท�าให้สังคมนั้นดีขึ้น เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ผู้อื่น แต่
จะต้องให้ตามสภาพที่มีอยู่ ไม่เดือดร้อน ทั้ง
ตัวผู้ให้และผู้รับ แต่การจะให้ได้ เราต้องเริ่ม
จากตัวเองเสยีก่อน ก่อนจะไปสอนคนอืน่ให้เขา
รูจ้กัการให้” ผศ.ณิชากร เล่าถึงการเป็นครูควร
เกบ็เกีย่วความรูป้ระสบการณ์จากการปฏบิติัให้
มากที่สุด เพื่อก้าวสู่วิชาชีพได้อย่างมีศักยภาพ 
และยังเล่าต่อไปอีกว่า

“โครงการนี ้เราไม่ได้มงีบประมาณมากนกั 
จึงต้องวางแผนค�านวณค่าใช้จ่ายส�าหรับจัด
เตรยีมสิง่ของ ขนม เสือ้ผ้า ให้แก่น้อง ๆ  ของใช้
ที่จ�าเป็น ร่วมไปถึงอุปกรณ์กีฬาต่าง ๆ ที่น�าไป

ปันน�้าใจ สร้างรอยยิ้ม ด้วยใจอาสา
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ถ้าถามว่าเหนื่อยไหม กับ

การท�างานต้ังแต่ต้นจนจบ
โครงการ ถ้ามองด้วยเนือ้หา 
ขั้นตอน ยอมรับว่าเหนื่อย
ครับ แต่ถ้ามองด้วยสีหน้า 
แววตา รอยยิ้ม เสียงหัวเราะ
ของเด็ก ๆ บ้านราชวาดีที่
เราได้เห็น ผมและเพื่อน ๆ 
พี่ ๆ ปีที่ ๓ คงพูดเป็นเสียง
เดียวกันว่า ไม่เหนื่อยเลยสัก
นิดครับ กลับเป็นภาพแห่ง
ความประทับใจ ความภูมิใจ
ให้ตนเอง เราได้รับความสุข
จากน้อง ๆ กลับมา และเป็น
แรงบันดาลใจให้ท�ากิจกรรม
ด ีๆ  แบบนีอ้กีในปีต่อ ๆ  ไปครับ

มอบให้ ในส่วนนี้นักศึกษาได้คิดและวางแผน
กันว่าจะท�าอย่างไร เพ่ือหารายได้ให้ได้มาก
ที่สุด เพื่อมาใช้ในการด�าเนินงานครั้งนี้”

ด้านหนุ่มหล่อหน้าใสอย่าง “หัวจุก” นาย
สุริยะ สุทธิพันธ์ นักศึกษาช้ันปีท่ี ๒ สาขา
วิชาพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ ได้เสริมถึง
เรือ่งงบประมาณและการจดักจิกรรมโครงการ 
จิตอาสานี้ต่อว่า“เราวางแผนแบ่งกลุ่มกันไป
เปิดกล่องรับบริจาคตามสถานที่ส�าคัญต่าง ๆ 
รวมไปถึงเปิดรับบริจาคสิ่งของที่มหาวิทยาลัย
ให้ทกุคนได้มีส่วนร่วมส่งต่อสิง่ด ีๆ  ให้แก่น้อง ๆ  
ที่ยังด้อยโอกาสทั้งร่างกายและทุนทรัพย์

 ต้องบอกว่าเราท�างานอย่างจริงจัง ว่าง
จากการเรียนก็แบ่งกลุ ่มออกไปเปิดกล่อง 
รับบริจาคกันเลย ต้องคิดเกมส์ กิจกรรม การ
เลือกเพลง น�าร้องเพลง ที่จะให้เหมาะสมกับ
น้อง ๆ บ้านราชาวดี เพราะต้องบอกก่อนว่า
น้อง ๆ  ไม่ได้รับรูไ้ด้สมบรูณ์แบบเดก็ปกตทิัว่ไป 
น้อง ๆ เป็นเด็กพิเศษไม่ครบ ๓๒ จะว่ายากก็
ยากที่จะสื่อสารกันผ่านกิจกรรม

แต่เมื่อท�ากิจกรรมด้วยกันจริง ๆ แล้ว 
สนุกสนานมากครับ น้อง ๆ มีรอยยิ้ม มีเสียง
หัวเราะ เต้นไปด้วยกัน ร้องเพลงไปด้วยกัน 

จากที่เราว่าการสื่อสารจะยาก เปลี่ยนความ
คิดเลยครับ เพราะง่ายขึ้นตั้งแต่เราเห็นภาพ
น้อง ๆ  มายืนต้อนรับเราแล้ว” 

“เชื่อไหมครับว่า... โอกาสเป็นสิ่งส�าคัญ 
เมื่อเราเกิดมามีโอกาสที่ร่างกาย สมอง ครบ
สมบูรณ์แล้ว เราควรที่จะน�าโอกาสที่มี สร้าง
ประโยชน์ให้แก่ผูอ่ื้นด้วยเช่นกนั อย่างพวกเรา
ชาวพลศกึษาทีร่บัโอกาสจากอาจารย์ณิชากร ที่
ได้ริเริ่มโครงการดี ๆ  เช่นนี้ 

พวกเรามีหน้าที่รับแนวทางโครงการมา
สานต่อให้เป็นรูปธรรม ยิ่งเราเป็นว่าที่ครู เรา
ย่ิงควรสัง่สมความรู ้ประสบการณ์ให้มากทีส่ดุ
ครับ” หนุ่มหล่อหน้าใส เล่าถึงโอกาสที่ตนเอง
ได้รับ เพื่อสร้างสรรค์กิจกรรมดี ๆ สู่น้อง ๆ 
บ้านราชาวดีที่ไม่มีโอกาสอย่างเรา พร้อมเล่า
ถึงสิ่งที่ตนเองประทับใจ และสิ่งที่ตนเองได้รับ
จากโครงการนี้ด้วยว่า

“ถ้าถามว่าเหน่ือยไหม กับการท�างานตัง้แต่
ต้นจนจบโครงการ ถ้ามองด้วยเนือ้หา ขัน้ตอน 
ยอมรับว่าเหนื่อยครับ แต่ถ้ามองด้วยสีหน้า 
แววตา รอยย้ิม เสียงหัวเราะของเด็ก ๆ บ้าน
ราชาวดทีีเ่ราได้เหน็ ผมและเพ่ือน ๆ  พี ่ๆ  ปีที ่๓ 
คงพดูเป็นเสยีงเดยีวกนัว่า ไม่เหนือ่ยเลยสักนดิ

ครับ กลับเป็นภาพแห่งความประทับใจ ความ
ภูมิใจให้ตนเอง เราได้รับความสุขจากน้อง ๆ 
กลับมา และเป็นแรงบันดาลใจให้ท�ากิจกรรม
ดี ๆ  แบบนี้อีกในปีต่อ ๆ  ไปครับ

นอกจากนี้ จากการร่วมกิจกรรมค่ายอาสา 
ท�าให้เราฝึกการท�างานร่วมกับผู้อื่น ต้องมี
ความรบัผดิชอบ ความสามคัคกีนัแล้ว ยงัได้น�า
ทฤษฎทีีร่�า่เรยีนมาใช้ปฏบิตัจิรงิ ซึง่ในชวีติการ
ท�างานจริง ต้องเจอแน่นอน การท�างานต้องมี
การวางแผนอย่างชัดเจน เพื่อให้ทุกอย่างออก
มาแล้วมีความผิดพลาดน้อยที่สุด แต่สิ่งที่ได้
รับมาทั้งหมด คงไม่มีอะไรสุขใจเท่ากับการได้
เป็น “ผูใ้ห้” ให้ด้วยใจ โดยไม่หวังสิง่ใดกลบัมา 
นอกจากความสุขที่ได้ลงมือท�าครับ.
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ผศ.ดร.วีรสิทธิ์ สิทธิไตรย์ มอบทุนการศึกษา 
ในนาม “กองทุนอาจารย์เพ็ญพรรณ สิทธิไตรย์ ศิลปินแห่งชาติ”  

จำานวน ๑ ล้านบาท

ณ ห้องประชุมมานิจ ชุมสาย ชั้น ๔ อาคารส�านักงานอธิการบดี เมื่อเร็ว ๆ  นี้
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พิธีลงนามความร่วมมือด้านการต่อต้านการทุจริต  

ระหว่างมูลนิธิต่อต้านการทุจริต กับ มหาวิทยาลัยต่าง ๆ  และการเสวนา
ทางวิชาการด้านการต่อต้านการทุจริต

ณ ห้องประชุม ๔๒๒๔ อาคารสิ่งแวดล้อมพัฒนดล มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา เมื่อวันที่ ๔ พฤษภาคม ที่ผ่านมา

รายงานตัวนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา ๒๕๖๐  
ภาคในเวลาราชการ ประเภทรบัตรง คร้ังท่ี ๑

ณ อาคารส�านักงานอธิการบดี เมื่อวันที่ ๒๙ เมษายน ที่ผ่านมา



จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ ช�าระค่าฝากส่งเป็นรายเดือน
ใบอนุญาตเลขที่ ๑/๒๕๓๕
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